



ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กลุ่มบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้กำหนดชื่อ
ตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การกำหนดชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๑๐)
เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มบริการ

๑๙ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทตำแหน่ง: กลุ่มบริการ	ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง:	
ชื่อสายงาน: ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ	- ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชำนาญงานพิเศษ	
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ	- ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชำนาญงาน - ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน	
<p>ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดูแลการประกอบอาหารภายในโรงอาหาร ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับชำนาญงานพิเศษ
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ - ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง - ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติงานที่ต้องพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะหรือประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง - ปฏิบัติงานด้านการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติหรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับชำนาญงานพิเศษ
<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับพลังงานสารอาหารครบถ้วน และปลอดภัย จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป <p>ด้านการบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานโภชนาการ ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 	<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> เผยแพร่วิธีการถนอมอาหารและประกอบอาหาร วางแผนด้านโภชนาการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาโภชนาการ ค้นคว้าทดลอง ตำรับอาหารใหม่ตามหลักโภชนาการ ศึกษา ค้นคว้า และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการประกอบอาหารตำรับ ใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับ ภาวะการครองชีพของผู้บริโภค ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทำรายงานข้อมูล ทางด้านโภชนาการ โภชนาบำบัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ระดับสูงขึ้นไป นำไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานโภชนาการ <p>ด้านการกำกับดูแล</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริม กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด วางแผน ประเมินผล ให้คำแนะนำและแก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโภชนาการในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด ที่ซับซ้อน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการที่ต้องดูแล เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพดี และได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน จัดทำคู่มือ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มี ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทำรายงานข้อมูล ทางด้านโภชนาการ โภชนาการบำบัด เพื่อนำไปใช้ ในการวางแผนปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยนักวิชาการโภชนาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติ งานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ หรือแนวทางวิธีการใหม่ ในงานด้านโภชนาการ ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมด้านโภชนาการ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน และผู้รับบริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในงานโภชนาการ <p>ด้านการกำกับดูแล</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริม กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาคัดค้าน ข้อง ในการปฏิบัติงานโภชนาการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับชำนาญงานพิเศษ
	ด้านการบริการ <ol style="list-style-type: none"> ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโภชนาการในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ ด้านงานโภชนาการ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 	ด้านการบริการ <ol style="list-style-type: none"> ให้คำแนะนำ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโภชนาการที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญด้านโภชนาการ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	ระดับชำนาญงานพิเศษ
<ol style="list-style-type: none"> ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 	<ol style="list-style-type: none"> มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 	<ol style="list-style-type: none"> มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ระดับชำนาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด